

ไต้หวัน ชวนชาวไทยร่วมบริจาคสร้างฝายโครงการป่า รักษ์น้ำ



ไต้หวัน ร่วมสืบสานพระราชปณิธานเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและน้ำ โดยเปิดรับบริจาค สมทบทุนสร้างฝายชะลอน้ำที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่-31 ตุลาคม 2560 ตั้งเป้าหมายเงินบริจาคทั้งหมดจัดซื้อ ปูนซีเมนต์มอบให้องค์กรป่ารักษ์น้ำจัดสร้างฝายในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2560 – เมษายน 2561 โดยจะมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารบริษัท ซีอาร์ซี ไต้หวัน จำกัด จิตอาสากลุ่มบริษัท เซ็นทรัล และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายด้วย

นายรัฐวิทย์ ศุภสวัสดิรัตน์ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท ซีอาร์ซี ไต้หวัน จำกัด (ที่ 2 ซากขวา) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม ที่สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนประชาชนอยู่บ่อยครั้งในแต่ละปี ทำให้เราตระหนักถึงวิกฤติของป่าต้นน้ำ ที่ถูกบุกรุกทำลายส่งผลให้เกิดการกัดเซาะหน้าดิน ไม่สามารถกักเก็บความชุ่มชื้นได้ ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติที่ประชาชนทุกคนควรเข้ามามีส่วนรับผิดชอบในการฟื้นฟูผืนป่า เพื่อสร้างสมดุลให้แก่ธรรมชาติ โดยในปีที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อสร้างและซ่อมแซมฝายกั้นน้ำในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ทั้งจังหวัด เชียงราย นครราชสีมา และเพชรบุรี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการสร้างฝายเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่และเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ ผืนป่าเพื่อลดการเกิดไฟป่า

นายรัฐวิทย์ กล่าวเสริมว่า ในปีนี้ทางบริษัทฯ ได้จัดทำ “โครงการไต้หวันร่วมสืบสานพระราชปณิธานในโครงการป่ารักษ์น้ำ” ร่วมกับองค์กรป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย โดยมุ่งหวังให้สังคมได้ตระหนักถึง ภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบโดยตรงต่อทุกภาคส่วน ด้วยการเปิดช่องทางให้ประชาชนร่วมบริจาคเงินเพื่อนำไปจัดหา ปูนซีเมนต์ในการสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำอันอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากประชาชนได้ร่วมกันดูแลผืนป่าอย่างเข้มแข็ง ส่งผลให้มีปริมาณน้ำหล่อเลี้ยงชุมชนตลอดทั้งปีและไหลลงสู่เขื่อนภูมิพลถึงร้อยละ 40 และส่งผ่านแม่น้ำปิงลงมายังแม่น้ำเจ้าพระยาถึงร้อยละ 16 และไหลออกสู่อ่าวไทย ด้วยเหตุนี้จะเห็นได้ว่าผืนป่าแม่แจ่มมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของคนไทย ทั้งในการอุปโภคบริโภค ภาค การวิ่ง เรือ น เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว อย่างเด่นชัด

ทางบริษัท ซีอาร์ซี ไต้หวัน จำกัด จึงขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในการซื้อปูนซีเมนต์ เพื่อสนับสนุนการ สร้างฝายชะลอน้ำ ผ่านกล่องรับบริจาคที่ตั้งอยู่ในร้านไต้หวัน โฮมเวิร์ค และบ้านแอนด์ปียอนด์

ทุกสาขาทั่วประเทศ

“เพราะปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม ดินถล่ม ไม่ใช่เรื่องไกลตัวของพวกเราทุกคนอีกต่อไป ทีวีสด จึงขอเป็นกลไกหนึ่ง
ร่วมผลักดันให้เกิดการพัฒนาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”